

จนท.ป่าไม้ทำควาลักพะยูน 100 ล้าน!

ของกลางที่ยึดไว้ชนไปขายนายทุน

ควาโครงการป่าไม้ ไม้พะยูนของกลางจากสำนัก ★ มีต่อหน้า 15

จนท.ป่าไม้ ☆ ต่อจากหน้า 1
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม สูญหายกว่า 100 คิว มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท มีทั้งไม้ท่อนและไม้แปรรูป ถูก 6 เจ้าหน้าที่ป่าไม้เป็นพนักงานราชการ 5 คน และลูกจ้าง 1 คน นำไปขายให้นายทุนมาเลือกซื้อถึงสำนักฯ แล้วนำไม้ฉลากกับไม้ยางมาสวมแทนเพื่อตบตาจนไม่รู้ว่าเป็นไม้ของกลางจากคดีไหน เผยผลสอบสวนระดับพื้นที่ให้ปล่อยพร้อมดำเนินคดี เรื่องถึงอธิบดีกรมป่าไม้แต่ยังไม่รู้ว่าดำเนินการไปถึงไหน

กรณีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีคำสั่งโยกย้ายล้างบางข้าราชการระดับ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทั่วประเทศ จำนวน 30 ตำแหน่งปรากฏว่าได้ก่อให้เกิดปฏิกิริยาความไม่พอใจขึ้นกับผู้ที่ถูกโยกย้าย โดยเมื่อวันที่ 9 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานจากกรมป่าไม้ว่า ในแอปพลิเคชันไลน์ของผู้บริหารกรมป่าไม้ ได้มีข้าราชการระดับ ผอ.สำนักฯ ที่ถูกโยกย้ายเข้ามาโพสต์ข้อความแสดงความไม่พอใจจำนวนมาก รวมทั้งมีการติดต่อด้วยความน้อยใจ อาทิ นายสันต์ โพธิ์นิยม ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ที่ถูกย้ายไปประจำสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี แสดงความเห็น ว่า คำสั่งโยกย้ายดังกล่าวไม่มีความเป็นธรรมและการถูกโยกย้ายทำให้ครอบครัวต้องลำบาก

แต่ต่อมาได้มีการลบข้อความออกจากไลน์ของกลุ่มผู้บริหารในเวลาไม่นาน

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ได้เกิดเหตุการณ์ฉาวโฉ่ขึ้นอีกในกรมป่าไม้ เมื่อมีไม้ของกลางของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนมหายไปจำนวนกว่า 100 คิว มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ทั้งหมดเป็นไม้พะยูนของกลางที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้จับกุมได้มีทั้งไม้ท่อนเกือบ 100 ท่อน และไม้แปรรูปกว่า 100 แผ่น ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในสำนักดังกล่าวนำไปขายให้กับนายทุน และมีการนำไม้ชนิดอื่นเช่น ไม้ลำฉา ไม้ยาง มาสวมแทนเพื่อตบตา จนไม้ของกลางทั้งหมดไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นไม้ของกลางจากคดีใดบ้าง

ต่อมาผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังนายสุรเดช อัครราช อดีต ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนมกล่าวว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นปี 2557 คนที่ขโมยไม้ของกลางไปขายคือเจ้าหน้าที่ป่าไม้ของกรมป่าไม้เป็นพนักงานราชการ 5 คน และลูกจ้าง 1 คน ทำเหมือนตลาดสดซื้อขายของกันเลย เพราะเจ้าหน้าที่ในสำนักงานมีกันอยู่แค่ 8 คน ส่วนเจ้าหน้าที่คนอื่นไปอยู่ในพื้นที่ทำงานลาดตระเวนป่า นายทุนมาเลือกซื้อเอาเลยตามใจชอบเพราะเจ้าหน้าที่มี 8 คน แต่รู้เห็นเป็นใจกับนายทุนแอบขายไม้ของกลางเสีย 6 คน ซื่อขายเสร็จก็เอาไม้พะยูนล่องไปตามแม่น้ำโขงง่าย ๆ

อดีต ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนมเผยต่อว่า ได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ไปแล้วทุกคนให้การรับสารภาพว่า ได้ขายไม้ของกลางจริงแล้วนำเงินที่ขายได้มาแบ่งกันครั้งละ 3-4 พันบาทต่อคน แต่ตนไม่เชื่อเพราะไม้พะยูนมูลค่ามหาศาลขณะนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ทั้ง 6 คน ถูกไล่ออกทั้งหมดแล้ว ตนได้ส่งเรื่องให้กรมป่าไม้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนนายชูเกียรติสว่างศรี หัวหน้าหน่วย นพ. ว่ามีส่วนรู้เห็นกับพวกอีก 6 คนหรือไม่ พร้อมทั้งเสนอให้มีการดำเนินคดีด้วยด้านนายวีระ มานิสสรณ์ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนมกล่าวว่า ขณะนี้เรื่องทั้งหมดถึงนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้แล้วแต่ไม่ทราบว่าการดำเนินการไปถึงไหนอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวพยายามโทรศัพท์สอบถามไปยังนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้แต่ไม่สามารถติดต่อได้